



ประกาศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๕๔/๑๐๕๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัด สพฐ. ให้โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าวในวาระแรก

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์จึงได้ออกประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระ ลูกอินทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

(เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
๑	ภัยบุคคล	
	๑.๑ ครูกับนักเรียน	<p>๑. กำหนดระเบียบโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ว่าด้วยการแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ว่าด้วยวินัยนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูล จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู</p> <p>๒. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) เพื่อทำความเข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๓. มีการเชิญนักจิตแพทย์หรือผู้มีความชำนาญด้านจิตวิทยามาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>๔. ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุของนักเรียนและความร้ายแรงของพฤติกรรมประกอบการลงโทษด้วย เพื่อที่จะแก่นิสัยความประพฤติที่ไม่ดีของนักเรียน</p> <p>ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรได้ลงโทษนักเรียนที่มีความประพฤติผิดกฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p> <p>๑.๒ ครูกับบุคคลอื่น</p> <p>๑. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) โดยให้ครูที่ปรึกษาได้พบกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน</p> <p>๒. จัดให้ครูที่ปรึกษาได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ พร้อมระบุเหตุและการลงโทษการกระทำความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระทำความผิด ๔ สถาน ดังนี้</p> <p>(๑) ว่ากล่าวตักเตือน : ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง</p> <p>(๒) การทำทัณฑ์ : ใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมารับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย</p> <p>(๓) การตัดคะแนนความประพฤติ : ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐาน</p> <p>(๔) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวงกำหนด</p>
๒	อุบัติเหตุ	
	๒.๑ จากอาคารเรียน อาคารประกอบ	<p>๑. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่</p> <p>๓. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน</p> <p>๔. จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย</p> <p>๕. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย</p> <p>๖. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล</p>
	๒.๒ จากบริเวณสถานศึกษา	<p>๑. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน</p> <p>๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาล</p> <p>๓. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้ ปีนป้ายที่สูง</p> <p>๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ</p> <p>๕. จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ</p> <p>๖. จัดให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบวัตถุ</p>


ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย</p> <p>๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง</p> <p>๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา</p> <p>๙. จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๑๐. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลาย</p> <p>๑๑. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย</p>
	๒.๓ จากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	<p>๑. มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข</p> <p>๓. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน</p>
	๒.๔ จากเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ	<p>๑. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง</p> <p>๒. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด</p> <p>๓. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์</p> <p>๔. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างถูกต้องเป็นระเบียบปลอดภัย</p> <p>๕. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทกิจกรรม</p>
	๒.๕ จากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา	<p>๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการรับ-ส่ง ร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน</p> <p>๒. ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย</p> <p>๓. กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร มีให้มีการขับขี่ในบริเวณโรงเรียน</p> <p>๔. จัดครูเวรประจำวันดูแลบริเวณหน้าโรงเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียนเพื่อรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก</p>
	๒.๖ จากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา	<p>๑. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด</p> <p>๒. เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน</p> <p>๓. จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง</p> <p>๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย</p> <p>๕. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน</p> <p>๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p> <p>๗. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย</p>
	๒.๗ จากการนำนักเรียนร่วมกิจกรรม	<p>๑. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย</p> <p>๒. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด</p>

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
	สำคัญ	๓. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง ๔. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง ๕. ตรวจสอบความเหมาะสม ความปลอดภัยของสถานที่ทำกิจกรรม ๖. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย ๗. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง ๘. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
๓	สาธารณภัย	๑. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย ๓. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด ๔. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๕. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร ๖. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ ๗. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า ๘. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ ๙. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล เวชภัณฑ์หรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยต้องมีครูที่ผ่านการอบรมความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบส่งต่อสถานพยาบาล ๑๐. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที ๑๑. รายงานต้นสังกัดทันที
๔	ยาเสพติด	๑. ห้ามมิให้เสพยาเสพติด หรือนำสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน ๒. จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๓. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการเสพยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ และให้ถือเป็นความลับของทางราชการที่จะให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องล่วงรู้ได้ ๕. ให้ครูผู้รับผิดชอบงานปกครองนักเรียนมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการประกันความปลอดภัยและโครงการโรงเรียนสีขาว ๖. ให้มีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ในรูปอาสาสมัคร ๗. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง (ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง) ๘. เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมาปรึกษาหารือ และหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาพร้อมกับโรงเรียน ๙. อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด อย่าง

ลำดับที่	สาเหตุเกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
		<p>น้อยปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๑๐. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ</p>
๕	การพนัน	<p>๑. ห้ามมิให้มีการเล่นการพนันทุกรูปแบบในสถานศึกษา</p> <p>๒. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน</p> <p>๓. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๕. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการเล่นการพนันในสถานศึกษา โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ</p>
๖	การล้วงละเมิดทางเพศ	<p>๑. จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน</p> <p>๒. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษา</p> <p>๔. ลดความเสี่ยงจากปัญหาการล้วงละเมิด โดยแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ใช้งานจากที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือสองต่อสองกับเพศตรงกันข้าม</p> <p>๕. สอดส่องพฤติกรรมการล้วงละเมิดภายในสถานศึกษาและรายงานผู้บังคับบัญชา</p> <p>๖. จัดให้มีป้ายนิเทศหรือสื่อให้ความรู้</p> <p>๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที</p>

แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์
๑	นายธีระ ลูกอินทร์	ผู้อำนวยการโรงเรียน	๐๘๑-๙๖๔-๒๘๐๒
๒	นางฐิตาพร ดอนโอฬาร	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	๐๙๕-๖๕๙-๖๓๘๘
๓	นางเปี่ยมศิลป์ แสนวันแสง	ครู (งานบริหารบุคคล)	๐๘๙-๔๒๑-๒๖๘๑
๔	นายเผด็จศักดิ์ คำดี นายอิวัฒน์ จิตจักร นางสาวณัฐพร อรรถอำนาจ นายณัฐวัฒน์ สารทะวงศ์	ครู (ศูนย์ ฅก.ชน. สพม.๒๔)	๐๘๙-๔๒๐-๗๖๙๐ ๐๘๕-๖๔๖-๕๐๒๖ ๐๘๗-๒๒๑-๑๓๓๒ ๐๙๑-๓๖๘-๘๖๓๙

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายธีระ ลูกอินทร์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์